

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TĂNG CƯỜNG GIAO LƯU, HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỚI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ SINGAPORE (SUTD)

Ngày 24/7/2023, đoàn giảng viên, sinh viên Trường Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD) đã tham gia chương trình Immersion Course tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN (VNU-UET). Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai trường đại học, đồng thời mở ra cơ

hội giao lưu, kết nối, hội nhập quốc tế cho các sinh viên. Immersion Course là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN và Trường Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore. Đây cũng là năm thứ 2 đoàn SUTD tham gia chương trình này tại UET, diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày

29/7/2023. Đoàn SUTD đến tham dự chương trình gồm có TS. Max Colla, giảng viên cao cấp, Khoa Toán Khoa học và Công nghệ dẫn đầu cùng TS. Shubhakar, giảng viên, Toán và kỹ thuật; ông Collin Teoh và 30 sinh viên SUTD. Trong chương trình, các giảng viên của Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN sẽ trình bày các báo cáo với chủ đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật. Cụ thể, ngày 24/7, TS. Lê Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm khoa Khoa Công nghệ nông nghiệp trình bày báo cáo với chủ đề “How can technology advance sustainable agrifood systems?”; ngày 26/7 TS. Nguyễn Tuấn Cảnh – giảng viên khoa Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano trình bày báo cáo với chủ đề: “The application of quantum dot in display technology”. Đoàn sinh viên của SUTD đã được Viện Trí tuệ nhân tạo, khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, khoa Công nghệ nông nghiệp hướng dẫn tham gia

nghiên cứu, học tập tại các phòng thí nghiệm. Tại đây, giảng viên của hai trường đã giới thiệu đến các sinh viên UET và SUTD những nội dung nghiên cứu mới nhất của các đơn vị, phương pháp tư duy thiết kế, mô hình hóa và triển khai thiết kế sản phẩm. Sinh viên cũng được tìm hiểu về thiết kế kiến trúc Việt Nam qua các hiện vật. Sau chương trình, sinh viên báo cáo về các nội dung đã triển khai thực tế tại các đơn vị dưới sự hướng dẫn của các thầy cô. Thông qua các chương trình giao lưu, trao đổi với các trường đại học trên thế giới, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN không chỉ khẳng định uy tín học thuật, vị thế trong đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ hàng đầu cả nước, mà còn mang đến môi trường học tập quốc tế ngay tại Việt Nam cho các sinh viên, giúp các em tự tin trở thành những công dân toàn cầu – vững kiến thức, giỏi kỹ năng trong tương lai. [Xem thêm](#)

